

Số: 15/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2009

THÔNG BÁO

Ý KIẾN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI TẠI BUỔI GIAO BAN TRỰC TUYẾN CHỈ ĐẠO KHẮC PHỤC HẬU QUẢ MƯA LŨ Ở CÁC TỈNH MIỀN TRUNG

Ngày 06 tháng 01 năm 2009, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chủ trì giao ban trực tuyến chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ ở các tỉnh miền Trung; cùng tham dự có lãnh đạo, đại diện các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân các tỉnh: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên. Sau khi nghe các báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương và các tỉnh, ý kiến các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Đánh giá cao những cố gắng của Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương, các Bộ, ngành và các địa phương liên quan đã chủ động triển khai các biện pháp đối phó hiệu quả với trận mưa lũ lớn bất thường, hạn chế được nhiều thiệt hại. Tuy nhiên, vẫn còn để xảy ra chết người, đắm tàu thuyền đáng tiếc do chủ quan, bất cẩn. Các địa phương cần rút kinh nghiệm để hạn chế thiệt hại; đồng thời đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của cộng đồng về các loại hình thiên tai và biện pháp phòng, tránh.

2. Ủy ban nhân dân các tỉnh tập trung chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ, chủ động sử dụng dự phòng ngân sách địa phương, nguồn kinh phí hỗ trợ từ Trung ương và các nguồn vốn hợp pháp khác thực hiện tốt các việc sau:

Hỗ trợ dân sinh, nhanh chóng ổn định đời sống của người dân bị thiệt hại do mưa lũ: động viên thăm hỏi, hỗ trợ kinh phí, gạo cứu đói cho các gia đình có người bị chết, bị thiệt hại về nhà cửa và tài sản, các gia đình thuộc diện chính sách, gia đình đặc biệt khó khăn, giúp dân sửa chữa, dựng lại nhà cửa bị hư hỏng, khôi phục các cơ sở hạ tầng thiết yếu. Kiên quyết không để hộ dân nào bị đói do thiếu lương thực, thiếu nơi ăn chốn ở, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Sửu và thời kỳ giáp hạt sắp tới...

Phục hồi sản xuất: thời gian gieo cấy vụ Đông-Xuân không còn nhiều, khối lượng công việc để phục vụ cho canh tác trở lại rất lớn, phải thường xuyên theo dõi sát diễn biến của thời tiết để có phương án chỉ đạo sản xuất kịp thời vụ.

Chính quyền địa phương các cấp phải đưa nhiệm vụ phục hồi sản xuất lên hàng đầu, huy động mọi lực lượng giúp dân làm vệ sinh đồng ruộng, nạo vét kênh mương, sửa chữa các công trình thủy lợi, phân đấu canh tác hết diện tích, những chân ruộng không thể canh tác lúa chuyển sang gieo trồng các cây lương thực khác. Thủ tướng Chính phủ sẽ hỗ trợ giống cho các hộ dân phải gieo trồng lại các diện tích lúa đã cấy bị thiệt hại, chính quyền địa phương chủ động tìm nguồn, đảm bảo cung cấp đủ giống cho dân, quyết tâm giành thắng lợi vụ Đông-Xuân 2008-2009.

3. Các Bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ của mình, phát động giúp đỡ các địa phương bị thiệt hại khắc phục hậu quả mưa lũ:

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo các đơn vị chức năng chuẩn bị đủ giống lúa và giống các loại cây lương thực ngắn ngày, vật tư nông nghiệp, sẵn sàng cung cấp đủ giống đáp ứng nhu cầu của địa phương; chủ động cử cán bộ trực tiếp đến các tỉnh miền Trung bị mưa lũ, giúp đỡ địa phương xác định khung thời vụ gieo trồng, cơ cấu giống, giới thiệu các nơi cung cấp giống lúa và các loại vật tư nông nghiệp, đảm bảo canh tác kịp thời vụ; theo dõi sát tình hình

phục hồi sản xuất của các địa phương, tổng hợp đề xuất các giải pháp cần thiết, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Y tế tổng hợp nhu cầu, cung cấp đủ thuốc chữa bệnh, thuốc làm sạch nước sinh hoạt, thuốc khử độc đảm bảo vệ sinh môi trường cho các địa phương vùng ngập lũ; cử các đoàn công tác trực tiếp giúp địa phương khám chữa bệnh; theo dõi thường xuyên, chủ động không chế các ổ dịch bệnh, đề phòng lây lan.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo dõi sát, nắm chắc tình hình thiếu đói của các địa phương, chủ động trình Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ kịp thời gạo cứu đói cho nhân dân bị thiệt hại do thiên tai, kiên quyết không để dân bị đói.

Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục chỉ đạo theo dõi diễn biến của thời tiết, tình hình mưa lũ, dự báo chính xác và cung cấp thông tin kịp thời cho Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương, các Bộ, ngành và địa phương để có phương án chỉ đạo canh tác nông nghiệp kịp thời vụ, phục hồi sản xuất và triển khai các biện pháp phòng, chống hiệu quả.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính bố trí cho Bộ Quốc phòng ứng vốn để Ủy ban quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn đóng tàu cứu nạn cho các tỉnh; tìm nguồn vốn bố trí cho các địa phương sửa chữa, nâng cấp các công trình thủy lợi bị hư hỏng do mưa lũ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ và địa phương biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thủ tướng CP;
- Phó TTg Hoàng Trung Hải;
- UBND các tỉnh: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên;
- Các Bộ: KH và ĐT, TC, NN và PTNT, TN và MT, LĐ-TB&XH;
- VPCP: BTCN, các PCN, TTĐT, Các Vụ: TH, ĐP, KTTH, KGVX; Lưu: VT, KTN (4), Thường. 31

**KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM**

Văn Trọng Lý